



รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที
ครั้งที่ 18
ประจำเดือนสิงหาคม 2558

ในเดือนสิงหาคม 2558 การดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการฯ ประกอบด้วย

1. การประชุมคณะทำงาน AD-Hoc กลุ่มย่อยครั้งที่ 5

สำนักงานเลขานุการไทย- อียู เฟล็กที (TEFSO) ได้จัดประชุมคณะทำงาน AD-Hoc กลุ่มย่อยครั้งที่ 5 ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เพื่อหารือถึงวัน เวลา สถานที่ และกำหนดการงานเปิดตัวโครงการประชุม เตรียมการ ที่ประชุมมีมติให้จัดงานเปิดตัวโครงการฯ ขึ้นในวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ภายในงานจะใช้ห้องจัดงานเปิดตัวโครงการฯ เป็นสถานที่แถลงข่าว สำนักงานเลขานุการไทย- อียู เฟล็กที นำเสนอ โครงร่าง power point ในหัวข้อ “กระบวนการปรึกษาหารือในการจัดทำนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในประเทศไทย” และส่งร่างข้อเสนอแนะจากคณะทำงานร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายฉบับแรกให้คณะทำงานดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขต่อไป

2. การประชุมคณะทำงาน AD-Hoc กลุ่มย่อยครั้งที่ 6

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 6 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ในการประชุมครั้งนี้คณะทำงานเห็นชอบให้มีพิธียื่นข้อเสนอแนะที่ได้มาจากการประชุมกำหนดนิยามความถูกต้องตามกฎหมายทั้ง ๖ ครั้ง ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะจากทั้งผู้มีส่วนได้เสียจาก ๓ ภาคส่วนอันได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม โดยข้อเสนอแนะดังกล่าวจะถูกส่งมอบแก่ประธานเปิดตัวโครงการในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที รับเป็นผู้ประสานงานและรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน

3. ผู้แทนจาก FAO เข้าพบรองอธิบดีกรมป่าไม้

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ผู้แทนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) นำโดย นายบรูโน่ คอมมาเอิร์ท เจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้ดูแลโครงการเฟล็กทีประจำประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที เข้าพบนายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเฟล็กทีในประเทศไทย การสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์และเครื่องมือในการดำเนินงาน ตลอดจนงบประมาณในการจัดประชุมและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า (FLEGT VPA) ในประเทศไทย นอกจากนี้ได้หารือเกี่ยวกับการเสวนาเปิดตัวโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในประเทศไทย” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2558 ตลอดจนหารือเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในประเทศไทย” ในส่วนภูมิภาค ทั้ง 4 ภูมิภาค